

PHIL JOHNS:

Việt Nam đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời

—KIM CỤC



Du vôn tiếng Việt vẫn còn ít nhưng những câu đầu tiên mà Phil Johns học được đều là những lời làm "vua lòng nhau" như "Em đẹp lắm!", "Cảm ơn em!"... Người dân ở Australia này nói: "Việt Nam đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Vì thế, tôi luôn mong muốn làm được một điều gì đó cho công đồng người Việt". Không chỉ dừng lại ở những câu tiếng Việt con bập bẹ, Phil Johns đã đáp lại tâm lòng người dân nơi đây bằng một cách rất riêng - football kiểu Úc.



Huân chương thân thiện của Phil Johns

Niềm đam mê của người Úc

Từ Melbourne - thành phố lớn nhất bang Victoria - đến TP. Hồ Chí Minh, hành trang duy nhất mà Phil Johns mang theo là niềm đam mê môn football. Vị chủ nhiệm Câu lạc bộ Football kiểu Úc (Vietnamswan Australia Rules Football Club) này luôn tự hào về môn thể thao độc nhất vô nhị của xứ sở kangaroo. Football của người Úc có quả bóng bầu dục, tương tự như môn rugby và các cầu thủ dùng cả chân lẫn tay, thậm chí dùng tay nhiều hơn chân khi chơi bóng. Để biết người Úc mê football đến mức nào, người ta thường ví von: Đường ngắn nhất đến trái tim người Úc là football! Là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Úc nên football được người Úc đến đâu cũng nhanh chóng tập hợp lại để chơi với nhau. Công đồng người Úc tại Việt Nam cũng không ngoại lệ, họ đã thành lập Vietnamswan từ năm 1998 tại Hà Nội và thường xuyên thi đấu giao hữu với đội tuyển của nhiều nước trong khu vực. Những ngày này, các thành viên của Vietnamswan cũng đang tích cực chuẩn bị để tranh giải vô địch football châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9/2008 với sự tham dự của mười đội tuyển: Bali, Jakarta, Dubai, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia... Phil Johns tâm sự: "Nhiều người nước ngoài đến sống và làm việc



Đội phục mới của Câu lạc bộ Football kiểu Úc

tại Việt Nam rất dễ cảm thấy lạc lõng vì chưa thạo tiếng. Với người Úc, mỗi khi hóa mình vào không khí của những trận football, dù ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng có cảm giác như đang ở nhà". Chính cảm giác thân thuộc ấy đã thôi thúc Phil và các thành viên của Vietnamswan tổ chức nhiều sự kiện thể thao để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa quyết góp ủng hộ trẻ em nghèo. Một trong những chương trình mà Phil đang dồn lực tâm sức thực hiện là Vietnam International Triathlon 2008, sẽ diễn ra vào hai ngày 23 và 24/8 tại Hội An. Đây là cuộc thi thể thao ba môn phối hợp gồm điền kinh, bơi lội và chạy xe đạp nhằm gây quỹ từ thiện dạy trẻ em địa phương học bơi. Phil cho biết "Một điều đáng lòng là hàng năm có khoảng 15 ngàn trẻ em Việt Nam bị chết đuối. Nếu các em được học bơi và những kỹ năng cơ bản để thoát hiểm dưới nước thì sẽ không có những chuyện đau thương như vậy". Vì thế, chương trình đã quyết góp ủng hộ chiếc kính bơi, mũ ống kem chống nắng để tổ chức các khóa học bơi trong bốn tháng cho hàng ngàn trẻ em địa phương, đó cũng là cách mà người đàn ông 42 tuổi này bày tỏ tình yêu của mình dành cho Việt Nam.

Mỗi ngày tại Việt Nam là một chuyến đi mới

Melbourne đã hai lần được tạp chí *The Economist* bình chọn là thành phố dễ sống nhất thế giới vào năm 2001 và 2004 dựa trên các tiêu chí như thời tiết, giá cả sinh hoạt, môi trường, văn hóa... Ấy vậy mà người đàn ông đến từ Melbourne mà chúng ta mới quen lại cảm thấy TP. Hồ Chí Minh mới chính là nơi dễ sống nhất. Đây là nơi mà những niềm vui đến với anh thật gần gũi, từ thứ ăn thức như thường thức số phố bỏ rong số bảy số bán chả cá đậm hương vị biển hoặc nhấm nháp ly cà phê đá mỗi sáng... Điều hoàn toàn bất ngờ đối với Phil là TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực bất động sản mà anh đang theo đuổi. Tuy lĩnh vực này gần như bị đóng băng trong mấy tháng gần đây nhưng Phil Johns vẫn rất lạc quan vì như câu nói ở cho những người có thu nhập

thấp và trung bình còn rất cao. "Trước khi đến Việt Nam, tôi nghĩ đất nước này cũng không có gì khác biệt so với Campuchia. Ấn tượng về Việt Nam trong tôi lúc đó là một đất nước bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến tranh khốc liệt", nhưng ngay trong những ngày đầu tiên tới Việt Nam, cũng là lúc diễn ra SEA Games 22, anh vô cùng ngạc nhiên trước nhịp sống năng động nơi đây, đặc biệt là sự cuồng nhiệt bóng đá của người Việt Nam. Tiếng reo hò vang dậy của 40 ngàn cổ động viên như muốn làm vỡ tung cả Sân vận động quốc

gia Mỹ Đình. Các cổ động viên về hình li cứ đó sao vang lên một, cùng nhau xuống đường ăn mừng mỗi khi đội nhà thắng trận. Có lẽ, chính cái không khí "an bóng đá, ngũ bóng đá" đó đã giúp Phil nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống tại đây.

Triết lý sống của người đàn ông này khá giản dị: mỗi ngày là một chuyến đi. Đó không phải là những chuyến ngoạn du đến những địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Phan Thiết, Đà Lạt..., mà chính là những trải nghiệm mới mẻ trong công việc, trong cuộc sống để hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Đầu chưa biết đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình dài của mình, Phil Johns luôn xem Việt Nam là một trạm dừng chân đặc biệt với nhiều điều bất ngờ luôn chờ đón anh. ■